



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ลุ้น'ข้าว-ยาง'ขยับหลังสต็อกโลกลด	โพสต์ทูเดย์
2. สภาพอากาศเอื้อ-ตลาดโลกคาดจีดีพีเกษตรโต2.5-3.5%	กรุงเทพธุรกิจ
3. เยือนตลาดสินค้าเกษตรลับแลยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง	พิมพ์ไทย
4. ภาพข่าว: ทูเรียนแปลงใหญ่	โพสต์ทูเดย์
5. ภาพข่าว: เปิดศูนย์	เดลินิวส์
6. ภาพข่าว: วันดีมนมโลก	แนวหน้า
7. ส่งแทนเบียนโกนิโอซิสป้องกันมะพร้าวอินทรีย์	ไทยรัฐ
8. จัดชุมนุม'ยุวเกษตร'ระดับชาติ เสริมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่...	แนวหน้า
9. เกษตรฯ เร่งเชิญชวนขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ย้ำชัดไม่เกิน 60 วัน...	มติชน
10. ภาพข่าว: มะม่วงคุณภาพ GAP	สยามรัฐ
11. กสส.เปิดธนาคารโคนมครบวงจรช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต	พิมพ์ไทย
12. สปก.อบรมสร้างฝายชะลอน้ำพัฒนาสู่พื้นที่เกษตรอินทรีย์	สยามรัฐ
13. สกูปพิเศษ: อสค.ชูเกษตรแปลงใหญ่...มุ่งสู่การพัฒนาโคนม 4.0	สยามรัฐ
14. ยันบริหารเงินพัฒนาฯโปร่งใส กยท.ยึดประโยชน์เกษตรกร...	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อ : ลุ้น'ข้าว-ยาง'ขยับหลังสต็อกโลกลด

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ฉบับที่ : 5248 หน้า : A5

ลุ้น'ข้าว-ยาง'ขยับหลังสต็อกโลกลด

โพสต์ทูเดย์ - สศก.คาดทิศทางข้าว-ยาง
ราคาขยับหลังสต็อกโลกลดลง ตั้งเป้า
ปี'60 เกษตรกรมีเงินสดในมือไม่ต่ำกว่า
1.7 แสนบาท/ครัวเรือน

**น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**
เปิดเผยว่า สศก.คาดการณ์หลังปริมาณ
สต็อกข้าวและยางของโลกลดลง จะทำให้
มีการเร่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกเพิ่มขึ้นจนส่ง
ผลต่อราคาข้าวและยางพาราที่เริ่มดีขึ้น
ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนราคายาง
และปาล์มตกต่ำในขณะนี้ไม่ยากให้มอง
เฉพาะช่วงสั้นๆ ที่ราคาอ่อนไหว แต่ทั้งปี
คาดว่าราคาจะเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง โดยปีนี้
ตั้งเป้าเกษตรกรมีเงินสดในมือเฉลี่ย 1.74
แสนบาท/ครัวเรือน จากปัจจัยราคาสินค้า
เกษตรดีขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนมิ.ย.
2560 เพื่อของบกลาง 6,000 ล้านบาท
ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังนาปี 2560/2561 ในพื้นที่
3.6 ล้านไร่ 35 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและ
ภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ไม่เหมาะกับการ
ปลูกข้าว เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกประมาณ 3 ล้านตัน
จากความต้องการใช้ทั้งหมด 7 ล้านตัน
ส่งผลให้ยังต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อน
บ้านจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะ
จูงใจเกษตรกรให้มาปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์มากขึ้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : สภาพอากาศเอื้อ-ตลาดโลกคาดจีดีพีเกษตรโต2.5-3.5%

วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 10498 หน้า : 6

สภาพอากาศเอื้อ-ตลาดโลก คาดจีดีพีเกษตรโต2.5-3.5%

“สศก.” คาดสภาพอากาศเอื้อ-สต็อก

ผลผลิตเกษตรโลกลด ดันจีดีพีภาคเกษตร
ปีนี้ขยายตัว 2.5 - 3.5% ประเมินเกษตรกร
มีรายได้ 160,835 บาทต่อครัวเรือน กำไร
สุทธิ 3% ภาคได้ขยายตัวมากที่สุด 3.6 - 4.6%

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขานุการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า

ผลการวิเคราะห์และประมาณการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจ(จีดีพี)การเกษตรตลอดปี 2560
คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5 - 3.5% เมื่อ
เทียบกับปี 2559 โดยทุกสาขาการผลิตทั้ง
พืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร
และป่าไม้ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยบวกสำคัญ คือ
สภาพอากาศปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการ
ผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา ขณะสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้แนวโน้ม
ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นอาหารและแปรรูปอุตสาหกรรมอื่น
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับสต็อกผลผลิต
เกษตรโลกลดลง

“นโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่การสร้าง Smart /Young Smart
Farmer และยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในระดับ
พื้นที่เด่นชัดขึ้น ราคาสินค้าเกษตรอยู่ใน
เกณฑ์ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญให้จีดีพีเกษตร
ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้ทางการเกษตร
160,835 บาทต่อครัวเรือน แยกเป็นสัดส่วน
จากผลผลิตพืช 70.98% ผลผลิตสัตว์ 25.43%
และรายได้ทางการเกษตรอื่น 3.59% ใน
จำนวนนี้คาดว่าจะมีกำไรสุทธิที่ 3% เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาที่เกษตรกรมีกำไรสุทธิ 1.2%”

นางสาวจรรยา กล่าว
หากวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
แบบรายภาคพบว่าภาคได้คาดว่าภาคเกษตร
จะขยายตัวมากที่สุดในช่วง 3.6 - 4.6% จากการ
ขยายตัวของสาขาพืชและสาขาประมงเป็น
หลัก โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่คาดว่าจะมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา
ข้าว ผลไม้ และกุ้งเพาะเลี้ยง เกษตรกรมี
รายได้เงินสดทางการเกษตร 222,622 บาท
ต่อครัวเรือน

ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ คาดว่า

ภาคเกษตรจะขยายตัวในช่วง 2.4 - 3.4%
จากการขยายตัวของสาขาพืช สาขาปศุสัตว์
และสาขาประมง เป็นหลัก โดยสินค้าที่
คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา หอมแดง โคน้ และไก่เนื้อ รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของการจับสัตว์น้ำจืดตาม
ธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร
107,007 บาทต่อครัวเรือน

ภาคกลางคาดว่าภาคเกษตรจะขยายตัว
ในช่วง 2.2 - 3.2% จากการขยายตัวของ
สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และ
สาขาบริการทางการเกษตร โดยสินค้าเกษตร
สำคัญที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่
ข้าว ผลไม้ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน
ไก่เนื้อ สุกร ปลาน้ำจืด และกุ้งเพาะเลี้ยง
เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร
264,395 บาทต่อครัวเรือน

ภาคเหนือ คาดว่าภาคเกษตรจะ
ขยายตัวในช่วง 1.6 - 2.6% จากการขยายตัว
ของสาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตร
เป็นหลัก โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่
คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง
ลำไย อ้อยโรงงาน ลิ้นจี่ ยางพารา ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน เกษตรกรมี
รายได้เงินสดทางการเกษตร 167,854 บาท
ต่อครัวเรือน



เยือนตลาดสินค้าเกษตรลับแล ยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง

พื้นที่ที่เดินย่างเท้าเข้ามาในบริเวณตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับซุ้มขายผัก ผลไม้หน้านาชนิด อาทิ พุริ่นหลงลับแล หลินลับแล เงาะ ข้าวสาร ผักสด เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรได้นำสินค้าเกษตรเหล่านี้มาจัดจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก แน่นหนาว่าถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสมา “ตระลอนตามอำเภอใจ” ที่ตลาดสินค้าเกษตรแห่งนี้ และเป็นวันที่ “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” “รมว.เกษตรและสหกรณ์” พร้อมด้วย “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้อีกด้วย

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รมว.เกษตรและสหกรณ์ บอกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาคให้เป็นตลาดถาวร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลับแล ได้เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงทุกวัน อาทิ ข้าวสาร พุริ่น มังคุด ผัก กล้วย ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นตลาดกลางขนาดใหญ่เพื่อรองรับการกระจายสินค้าในระดับจังหวัดและภูมิภาค ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายปีละกว่า 10 ล้านบาท

“วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินนโยบายจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศทุกภูมิภาค โดยจะคัดเลือกสหกรณ์ที่มี



“เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในราคา
ท้องถิ่นให้กับผู้บริโภคโดยตรง จะทำให้
เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ชัดเจน
และผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่
มีคุณภาพ ในราคายุติธรรมอีกด้วย”

ความพร้อม และเปิดพื้นที่เป็นตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเป็นสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสดใหม่ สะอาด และมีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ได้เปิดตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้วจำนวน 13 แห่ง ใน 10 จังหวัด ซึ่งการเริ่มต้นโครงการจะไม่เน้นเปิดตลาดที่มีขนาดใหญ่มากนัก แต่จะเลือกจากความพร้อมของสหกรณ์ที่จะเปิดตลาดสินค้าเกษตรควบคู่กับการสร้างการเรียนรู้เรื่องของการตลาดให้กับเกษตรกร โดยจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และเกษตรกรจะได้มีโอกาสรับฟังความต้องการของผู้บริโภคด้วย เพื่อจะได้กลับไปผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงในที่สุด

ช่วงสุดท้ายของ “ตระลอนตามอำเภอใจ” “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” บอกด้วยว่า ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งจากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรกรที่ได้ผ่อนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ก็ได้้นำผลผลิตมาจำหน่ายในราคาท้องถิ่นให้กับผู้บริโภคโดยตรง จะทำให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ชัดเจน และผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่ มีคุณภาพ ในราคายุติธรรมอีกด้วย

“นายตระลอน”



ทูเรียนแปลงใหญ่ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเทศกาล “เงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017” จ.ศรีสะเกษ ยกระดับจังหวัดตลอดแดนที่ยากจน ทูเรียนพรีเมียม ณ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษณ์ เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาทูเรียนคุณภาพของ จ.ศรีสะเกษเป็นทูเรียนพรีเมียม ยกระดับจังหวัดตลอดแดนที่ยากจน



📌 เปิดศูนย์... พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อย่างเป็นทางการ ณ อาคาร “99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู” ภายในกรมชลประทาน สามเสน พร้อมด้วย นายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในพิธี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 20 มิถุนายน 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13207

Col.Inch: 13.44 Ad Value: 12,096

ภาพข่าว: วันดีนมโลก

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 36,288

คลิป: ชาว-ดำ



วันดีนมโลก : นายธีรภัทร์ ประยูรลัทธิต
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยาม
แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน
วันดีนมโลก ประจำปี 2560 ที่แม็คโคร
สาขาลาดพร้าว

ส่งแตนเบียนโกนีโอซิส ป้องกันมะพร้าวอินทรีย์

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยในงานเปิดตัว “โครงการคิก-ออฟ การสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำในสวนมะพร้าวอินทรีย์” ที่ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเกาะพะงันเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวอินทรีย์แหล่งใหญ่ของประเทศแต่สวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะที่มีทั้งหมด 61 แปลง ถูก



ตัวอ่อนแก่กึ่ง หนอนหัวดำ.

หนอนหัวดำบุกรุกทำลายไปถึง 43 แปลง จำนวน 7,624 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 331 ไร่ และการกำจัดหนอนหัวดำในสวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะพะงัน ล้วนเป็นสวนมะพร้าวเก่า ต้นสูงเกินกว่า 12 เมตร ไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นได้เหมือนสวนมะพร้าวทั่วไป จำเป็นต้องให้ใช้วิธีตัดทางใบมาทำลาย และปล่อยแตนเบียนไปกำจัดหนอนหัวดำเท่านั้น

“ครั้งนี้ถือเป็นการครั้งแรกที่มีการนำแตนเบียนโกนีโอซิสมาปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมขีดความสามารถ

ของแตนเบียนบราคอน ที่ได้มีการปล่อยไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นแตนเบียนพันธุ์เฉพาะที่เลือกเบียนแต่หนอนหัวดำ ต่างจากแตนเบียนบราคอนที่สามารถเบียนหนอนได้หลายชนิด เลยทำให้แตนเบียนที่ปล่อยออกไป บางส่วนหลุดรอดไปกำจัดทำลายหนอนอย่างอื่นแทน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกำจัดหนอนหัวดำทำได้เพียง 20% ไม่เหมือนแตนเบียนโกนีโอซิส ที่เจาะจงกำจัดหนอนหัวดำอย่างเดียว ประสิทธิภาพการกำจัดทำลายจึงสูงกว่าสามารถกำจัดได้ถึง 40%”



แตนเบียนโกนีโอซิส.



วางไข่บนตัว หนอนหัวดำ.

สำหรับแตนเบียนโกนีโอซิสเป็นแตนเบียนที่กรมวิชาการเกษตรนำเข้ามาจากประเทศศรีลังกา เพื่อทำการศึกษาวิจัยมาเมื่อ 28 เม.ย.2555 เพราะเป็นประเทศที่มีปัญหาหนอนหัวดำมาก่อนบ้านเรา และได้ใช้แตนเบียนโกนีโอซิสกำจัดหนอนหัวดำได้ผลมาแล้วเนื่องจากเป็นแตนเบียนที่สามารถวางไข่บนตัวหนอนหัวดำได้มากกว่าพันธุ์อื่น และเมื่อฟักตัวออกจากไข่จะเกาะดูดกินหนอนหัวดำได้เติบโตแข็งแรงมากกว่าเป็นเหตุผลให้แตนเบียนพันธุ์นี้มีประสิทธิภาพกำจัดหนอนหัวดำได้ดีกว่า.

จัดชุมนุม'ยุวเกษตรกร'ระดับชาติ

- เสริมสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่
- สืบสานอาชีพเกษตรกรรมไทย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตรศึกษาและการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรกรที่ดำเนินงานมานานกว่า 1 ทศวรรษ และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคี

เครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร

สำหรับบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 750 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนิทรรศการของผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp) ในแถบภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

แปซิฟิกจำนวน 17 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านการเกษตร ได้แก่ การประกวดโครงการนวัตกรรม การเกษตร การประกวดคลิปวีดีโอแนะนำ 4-H Club การประกวดแข่งขันเรียงเมล็ดพืชเป็นภาพ การแข่งขันการพูดในที่ชุมชน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร และการแข่งขันทักษะการปฏิบัติด้านการเกษตร

“สำหรับการจัดงานดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าจะส่งผลให้สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดเครือข่ายประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ ในการพัฒนางานด้านเยาวชนเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กไทยตระหนักและเข้าใจในวิถีเกษตรที่เป็นรากเหง้าสำคัญของคนไทย และพร้อมสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมจากบรรพบุรุษของตนเองสืบต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

เกษตรฯ เร่งเชิญชวนขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ย้ำชัดไม่เกิน 60 วัน หลังปลูกพืชในฤดูกาลผลิตใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ให้รีบมาขึ้นทะเบียนหลังเพาะปลูกพืชแล้วในฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 นี้ ไม่เกิน 60 วัน หลังทำการเพาะปลูก รวมทั้งขอความร่วมมือ แจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2560/61

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในการขึ้น/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะมีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลปัจจุบันสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจำแนกเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับผลผลิตของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับกรวางแผนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรในมิติต่างๆ ที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานในปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งหมดนี้เกษตรกรจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น

สำหรับในปี 2560 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดการขึ้น/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1.เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หลังจากปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน และไม่เกิน 60 วัน 2.เกษตรกรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ว่าการอำเภอ ที่เป็นหน่วยงานภาคีกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการแจ้งปรับปรุงข้อมูล 3.เกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน หรือมีชื่อที่ดินเพื่อเพาะปลูกเพิ่มเติม ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกในวันและเวลาราชการ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

และแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง หรือหลักฐานการเช่า หลังจากเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งแล้วจะบันทึกข้อมูลเข้าระบบทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และจะมีการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคล ไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนของคนในทะเบียนบ้านเดียวกัน 4.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งปลูกพืชของเกษตรกรโดยจะมีพิมพ์รายชื่อและข้อมูลออกไปติดประกาศในชุมชน และการวาดขอบเขตแปลงเพื่อตรวจสอบพื้นที่จริง หากพบว่าข้อมูลเป็นจริงจะยืนยันผลในระบบ และถือว่ากรแจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์ 5.เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเกษตรกรสามารถนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน 6. หากเมื่อใดที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ภายในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

โดยการขอขึ้นทะเบียนนั้น เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม (และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน) ที่เกษตรกรมีพื้นที่เกษตรอยู่ สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้ที่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ส่วนเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรมอยู่ โดยเจ้าหน้าที่จะเสียบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เพื่อดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กรณีที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Tablet ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FAARMis Application เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวกันได้ และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของตนเอง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่มารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



มะม่วงคุณภาพ GAP...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการผลิตมะม่วงคุณภาพของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โดยสมาชิกสหกรณ์ผลิตมะม่วงคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ครบทุกแปลงทั้ง 100% ภายใต้ตราสินค้า "QM" มีระบบคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมีนายอดุลย์ คนมัน สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกระจำจ ลำคำดี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

กสส.เปิดธนาคารโคนมครบวงจรช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดลำพูน เริ่มแรกมีสมาชิก 54 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 88 คน สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมนมข้นดิบ ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และธุรกิจนมโรงเรียน มีทุนดำเนินงานจำนวน 47,222,789 บาท ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 218,086,778 บาท ทุนเรือนหุ้นจำนวน 20,291,090 บาท เงินทุนสำรอง 4,584,816 บาท มีกำไรสุทธิ 3,775,530 บาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด และได้เห็นศักยภาพของสหกรณ์ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นอาชีพที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2505 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่น้อยกว่า 26,000 ครอบครัว ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงอยากให้สมาชิกสหกรณ์ได้น้อมนำหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม รวมถึงการเลี้ยงโคนมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ในปี 2559 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 3,775,530 บาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามโครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาด

ภายในหนึ่งการผลิตทั้งระบบจำนวน 4,950,000 บาท ให้แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด เพื่อส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการลดต้นทุนการผลิต ลดภาระการเลี้ยงลูกโคและโคสาว โดยการรับซื้อ รับฝากลูกโคอายุระหว่าง 3-6 เดือน โดยจะหมุนเวียนเป็นรุ่นๆ ในวงเงิน 900,000 บาท และให้สหกรณ์โคนมลำพูนฯ สมทบเงินอีกจำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินจัดหาลูกโคนมจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงระบบคอกรวม เพื่อให้ได้แม่โคคุณภาพดี โดยผสมน้ำเชื้อให้ติดจนท้องได้ 7 เดือนแล้วจำหน่ายหรือให้สมาชิกถอนคืนเพื่อไปทดแทนแม่โคที่ปลดระวางในฟาร์ม ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลผลิตนมข้นดิบ โดยให้ก่อสร้างฟาร์มกลางของสหกรณ์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย โรงเรียนเลี้ยงโคตามช่วงวัย โรงเรียนเก็บอาหารโคนม โรงฆ่าเชื้อ วงเงินอุดหนุนจำนวน 4,050,000 บาท ให้สหกรณ์สมทบเงินอีก 900,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 4,950,000 บาท รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรสถาบันเกษตรกร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) ของสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ทั้งสิ้นจำนวน 5,950,000 บาท ซึ่งขณะนี้สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างฟาร์มกลางของธนาคารสินค้าเกษตรสถาบันเกษตรกร หรือธนาคารโคนมทดแทนฝูง ตามโครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในหนึ่งใช้การผลิตทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เปิดโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูงของสหกรณ์อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้

ด้านนายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์โคนมลำพูนฯ ได้ทำเรื่องนี้มา 20 กว่าปีแล้ว เพราะฉะนั้นสมาชิกของสหกรณ์ฯ จึงมีความรู้ความเข้าใจ และมีความชำนาญในการเลี้ยงโคนมให้มีความคุณภาพตามมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยทางสหกรณ์โคนมลำพูนฯ จะสนับสนุนให้สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ จัดหาสินค้าประเภทอาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มโคนม ยา และเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายแก่สมาชิก รวบรวมนมข้นดิบจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อจำหน่ายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมแก่สมาชิก โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนี้ เชื่อว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีกำไรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความสุขมากขึ้น มีชีวิตอยู่รอดและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการรักษาอาชีพที่พ่อแม่ได้เคยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป



สปก.อบรมสร้างฝายชะลอน้ำพัฒนาสู่พื้นที่เกษตรอินทรีย์

พิษณุโลก: นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน พื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายสมปองกล่าวว่า การจัดโครงการอบรมดังกล่าวเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งองค์ความรู้การทำฝายชะลอน้ำและการลงมือฝึกปฏิบัติการทำฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำฝายชะลอน้ำพื้นที่ ตามแบบอย่างพื้นที่ “น้ำตกไผ่สีทอง” ซึ่งจะพัฒนาเป็นแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน และใช้เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ

การณ์ แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่ตลาดนัดชุมชน และสามารถพัฒนาเป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต

นายสมปองกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจรรุรัฐ จงพุดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) นายเจริญชัย พรหมนาภพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. นายยงยุทธ แสงโชติปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และนายวิชาญ สมศรีปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาของพื้นที่ และลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรการให้ความรู้ ชี้แนะนำและคำปรึกษา รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของชุมชนอีกด้วย

อสค.ชูเกษตรแปลงใหญ่... มุ่งสู่การพัฒนาโคนม 4.0



สกูปพิเศษ

ราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญปัญหาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะราคาต้นทุนอาหารชั้นที่ใช้เลี้ยงโคนมมีราคาสูงถึง 60% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

ที่ผ่านมาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปรับลดต้นทุนให้ต่ำลงตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร และปี 2560 นี้ อ.ส.ค. ได้มีแผนสนับสนุนการเลี้ยงโคนมภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมยกระดับคุณภาพมาตรฐานและมุ่งพัฒนาการเลี้ยงโคนม 4.0 ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2560 อ.ส.ค. ได้มีแผนเร่งบูรณาการสนับสนุนการเลี้ยงโคนมภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาต่ออัตรูปแบบการผลิตของสหกรณ์โคนมในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเบื้องต้นจะเร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม มีเป้าหมายพัฒนาฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี(GAP) จากกรมปศุสัตว์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า



กว่า 400 ฟาร์ม เพื่อให้เป็นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

ภายใน 5 ปีข้างหน้า จะผลักดันให้ยกระดับฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานครอบคลุม 100% ซึ่งจะได้ผลผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการรับซื้อ ทั้งยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรีดนม ระบบการจัดการและจ่ายอาหารเลี้ยงโคนม และมุ่งพัฒนาระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) พร้อมขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ขณะเดียวกัน ยังมีแผนเร่งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เอ็มอาร์(TMR) โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เอ็มอาร์ (TMR) ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี พร้อมผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เอ็มอาร์ (TMR) ป้อนให้กับสหกรณ์และผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการใช้อาหารดังกล่าวเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำนมดิบต่อตัวโคนมและแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบ ทำให้เกษตรกรได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน และขายได้ราคาดี

อีกทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มขนาดฟาร์มโคนมภายในประเทศควบคู่ไปกับการสร้างระบบฟาร์มมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีมากกว่า 70% ของเกษตรกรทั้งหมด ที่มีจำนวนโครีดนมไม่เกิน 30 ตัว พัฒนาสู่ฟาร์มขนาดกลาง มีโครีดนมตั้งแต่ 30-50 ตัว หรือฟาร์มขนาดใหญ่ มีแม่โครีดนมในฟาร์มมากกว่า 50 ตัว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไปได้

ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมของไทยส่วนใหญ่

อยู่ภายใต้ระบบสหกรณ์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดและขับเคลื่อนตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการจัดการพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ปลูกข้าวโพด หรือผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เอ็มอาร์ (TMR) รวมถึงการจัดหาปัจจัยการเลี้ยงโคนมจำนวนมากให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก และการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือขนาดใหญ่ เป็นต้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ โดยเฉพาะค่าอาหารชั้นที่ใช้เลี้ยงโคนมเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากสหกรณ์มีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อยได้

สหกรณ์โคนมไทยมีลัค จำกัด และสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จ โดยสหกรณ์ดังกล่าวมีการจัดการผลิตพืชอาหารสัตว์และอาหารโคนมให้แก่เกษตรกร เป็นการรวมกลุ่มผลิตในพื้นที่แปลง

ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถกำหนดมาตรฐานการผลิต ระยะเวลา ต้นทุนการผลิต และคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์โคนมอื่นๆ สามารถใช้เป็นโมเดลหรือต้นแบบได้นอกจากนั้น อ.ส.ค. ยังมีแผนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและปศุสัตว์ นโยบายยกระดับนมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล และความตกลงการค้าเสรีด้วย ในส่วนของ อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยได้ให้ความสำคัญ



ตั้งแต่ต้นน้ำเข้มข้นมากขึ้น

ปีนี้ อ.ส.ค. ได้เร่งสร้าง “แคร์ อะคาเดมี่” (Dairy Academy) เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรทดแทนนักส่งเสริมรุ่นเก่า เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ อ.ส.ค. ยังมีแผนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารหยาบ และบริษัทผู้ผลิตอาหารข้น มุ่งผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีภายใต้โครงการประชารัฐ เพื่อป้อนให้กับสหกรณ์โคนมที่ส่งนํ้านมดิบให้แก่ อ.ส.ค. โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารโคนมนำร่องที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และให้ อ.ส.ค. เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งในปีแรกคาดว่า จะสามารถรองรับความต้องการสหกรณ์โคนมและเกษตรกรสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 10% ของสหกรณ์เครือข่ายทั้งหมดอนาคตได้มีแผนขยายผลโครงการประชารัฐอาหารเลี้ยงโคนมไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย



■ กยท.ยึดประโยชน์เกษตรกรส่งเสริมปลูกยางพาราทดแทน

ยันบริหารเงินพัฒนาฯโปร่งใส

การยางแห่งประเทศไทย แจงบริหารเงินกองทุนพัฒนาฯพารา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกยางทดแทนพร้อมเพิ่มโอกาสด้านเงินทุนประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ยึดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

กยท.: ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.มีนโยบายในการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการซัพพลายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรที่ดำเนินการโค่นยางเก่า กยท.จะมีกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการนำไปปลูกแทนร้อยละ 40 ของเงินกองทุนพัฒนาฯพาราเท่านั้น ปัจจุบัน กยท.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนจำนวน 200,457 ราย คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1.98 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นปลูกยาง 1,439,903.20 ไร่ ไม้ยืนต้น 79,162 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 442,370.75 ไร่ และปลูกพืชแบบผสมผสาน 15,561.45 ไร่ หากเกษตรกรที่โค่นแล้วเลือกปลูกแทนจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท โดยหลักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกร และส่วนปัจจัยการผลิตโดยการจ่ายเป็นวัสดุ หรือเงิน ให้แก่เกษตรกร เพราะแต่ละพื้นที่นั้นมีข้อจำกัดที่ต่างกัน

“กยท.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ฉะนั้น เรื่องการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนใดก็ตาม ยืนยันว่าเป็นประเด็นนโยบายหลักที่สำคัญ

มากในการบริหารงาน กยท. ซึ่งคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย ตระหนักและติดตามทุกโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอน”

ดร.ธีรช กล่าวไว้สำหรับประเด็นการสนับสนุนเงินทุนให้กู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพ กยท. ได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาฯพารา ตามมาตรา 49 (3) ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการที่ยื่นทะเบียนไว้ โดยมีคุณสมบัติในการกู้ยืมเงิน เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย สามารถใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อยสองคนหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท และมีวิสัยทางการเงิน สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข และผู้ประกอบการยาง จะต้องไม่มีหนี้ผิดค้างชำระต่อสถาบันการเงิน หรือ กยท.

ด้าน ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กยท. กล่าวว่า การจัดหากล้ายาง หรือ ปุ๋ย กยท.ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 37 วรรค 2 ที่กำหนดไว้สำหรับการปลูกแทน โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรทั้งยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย หรือจ่ายเงิน ซึ่งการจัดหาปุ๋ยเคมีในปี 2560 กยท. จัดให้เฉพาะการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกที่มีสวนปลูกแทนจำนวนมาก เพื่อให้สวนยางที่อยู่ในความดูแล ของ กยท.เจริญเติบโตได้มาตรฐาน สามารถเปิดกรี๊ดได้ตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การดำเนินงานจ่ายปุ๋ย กยท. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งเข้าร่วมโครงการ

เก็บรักษา ผสมปุ๋ย และจ่ายปุ๋ยให้ กยท. โดยมีราคาต่ำกว่าราคาในอัตราการผลิตแทนทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือในบัญชีสะสมไว้รับตอนสวนฟื้นระยะการปลูกแทนสำหรับกรณีปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นกัน

ดร.กฤษดา กล่าวว่า การจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรนำไปซื้อปุ๋ยเอง อาจมีโอกาสที่ได้ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ไม่ครบจำนวนหรือไม่ได้คุณภาพ แต่ปุ๋ยทุกชนิดต้องผ่านการวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ ปลายทางพนักงาน กยท. จะคำนวณปริมาณและจัดทำใบสั่งจ่ายวัสดุ สั่งจ่าย ณ จุดจ่ายปุ๋ยใกล้บ้านเกษตรกรที่มีมากกว่า 300 จุด และที่สำคัญการจัดหาปุ๋ย ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดเนื่องจากมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขายที่ชัดเจน มีการนำร่างประกาศทางเว็บไซต์มีบริษัทมาซื้อเอกสารการประมูลปุ๋ยมากถึง 25 บริษัท มีผู้เสนอแนะและวิจารณ์ร่างประกาศโดยเปิดเผยตัว และคณะกรรมการได้พิจารณาปรับแก้เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อประกาศผ่านคุณสมบัติแล้ว มีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทตลาดกลาง ตามแนวทางและขั้นตอนการประมูลด้วยระบบ e-Auction